



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

สำนักการแพทย์ ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางอรดี โชติเสน	พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๓๘)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๓๘)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางอรดี โชติเสน

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๓๘)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน กำหนดตำแหน่ง หรือได้รับการยกเว้น จาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือ เคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งระดับปฏิบัติการเป็นเวลา ๖ ปี ๓ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๗ ปี ๑๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๒ ถึงวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๐)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๕๗๕๕๕</p>
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p>	<p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒</p>
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ).....</p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางอรดี โชติเสน

ตำแหน่งที่จะขอรับการประเมิน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๘)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการศึกษาพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยเอดส์ คลินิกรับยาต้านไวรัสเอดส์โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๔ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๓๓๘)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

โรงพยาบาลสิรินธร ได้เปิดให้บริการผู้ป่วยเอดส์ ปี ๒๕๕๗ และมีการพัฒนามาตรฐานการดูแลรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันมีผู้ป่วยเอดส์ขึ้นทะเบียนรักษา จำนวน ๑,๔๖๐ คน ส่วนใหญ่ใช้สิทธิการรักษาพยาบาลด้วยบัตรประกันสุขภาพถ้วนหน้า และเมื่อสำรวจค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นจริง พบว่า ผู้ป่วยเอดส์ ๑ ราย มีการนัดพบแพทย์ทุกๆ ๓ เดือน ซึ่งทุกครั้งเมื่อมาพบแพทย์ก็จะมีค่าใช้จ่ายที่เป็นค่ายา ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ประมาณ ๓,๕๐๐-๕,๐๐๐ บาทต่อ ๓ เดือน หากกรณีติดเชื้ออวยโอกาสก็จะมีค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น และจากการรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการในผู้ป่วยเอดส์ที่คลินิกรับยาต้านไวรัสเอดส์ แผนกผู้ป่วยนอก พบว่า การที่ผู้ป่วยเอดส์มีความรู้ ความเข้าใจที่ดีจะมีผลต่อพฤติกรรมการแพร่กระจายเชื้อและพัฒนาความรุนแรงของโรคเอดส์ จึงทำให้ผู้ศึกษามีความสนใจศึกษาความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ การสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการกับผู้ป่วยเอดส์ต่อพฤติกรรมสุขภาพในเรื่องพฤติกรรมกินยาต้านไวรัส การป้องกันและแพร่กระจายเชื้อ การมาตรวจตามนัด การจัดการความเครียด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การบริโภคอาหารและการออกกำลังกาย ซึ่งเมื่อผู้ป่วยเอดส์มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับสภาวะโรคจะส่งผลให้ผู้ป่วยแข็งแรง มีสุขภาพที่ดีขึ้น ลดการติดเชื้ออวยโอกาสต่าง ๆ ลดการนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ซึ่งล้วนส่งผลต่อการลดค่ารักษาพยาบาลลงอย่างเห็นได้ชัด จึงจัดให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่อง พฤติกรรมสุขภาพในผู้ป่วยโรคเอดส์ ในวันที่ ๑ กุมภาพันธ์- ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ เป้าหมายเป็นผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน ๓๐ ราย โดยให้ความรู้เรื่องโรคเอดส์ การดูแลพฤติกรรมสุขภาพ การรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ การป้องกันและการแพร่กระจายเชื้อ การมาตรวจตามนัด การจัดการความเครียด การมีเพศสัมพันธ์ที่ปลอดภัย การบริโภคอาหาร และการออกกำลังกาย ก่อนสอนมีการประเมินสุขภาพจิตและการรับรู้ผลเลือดของผู้ป่วย หลังจากนั้นประเมินความรู้ ใช้เวลาสอน ๓๐ นาที แผนการสอนมีใช้ภาพพลิกประกอบการสอนและการบรรยาย โดยเริ่มต้นการชี้แจง ความสำคัญ วัตถุประสงค์ จากนั้นเริ่มเข้าสู่กระบวนการสอน อธิบายครอบคลุมในแต่ละหัวข้อ ตรวจสอบความเข้าใจผู้รับการถามย้อนกลับของข้อมูลที่สอน รวมทั้งมีการประเมินเชิงพฤติกรรมด้วยการสังเกตท่าทางแววตา การพูดจาโต้ตอบกับผู้สอน ถ้าประเมินแล้วผู้ป่วยเข้าใจให้ทำแบบวัดความรู้ชุดเดียวกัน ถ้าประเมินผู้ป่วยยังไม่เข้าใจจะมีการให้เข้าสู่กระบวนการให้คำปรึกษาแบบแจ้งผลเลือดใหม่อีกครั้ง (Post Test counseling) เพื่อให้ผู้ป่วยผ่อนคลาย

เสริมพลัง (Empowerment) เพื่อเปิดใจรับรู้แล้วให้การสอนอีกครั้ง ผลการให้ความรู้ พบว่า ก่อนสอนผู้ป่วย มีความรู้อยู่ในระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ ๓๐ (คะแนนเฉลี่ย ๐.๓๐ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๔๑) หลังการสอนผู้ป่วยมีความรู้อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๗๘ (คะแนนเฉลี่ย ๐.๗๘ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๒๓) มีการติดตามพฤติกรรมสุขภาพในเดือนที่ ๓ พบว่า ผู้ป่วยมีพฤติกรรมสุขภาพอยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๒๐ (คะแนนเฉลี่ย ๒.๔๒ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๐.๕๒)

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยมีความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ สามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปฏิบัติตัวได้เหมาะสมกับโรคที่เป็นได้มากขึ้น
๒. ผู้ป่วยมีความรู้เรื่องสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับตามสิทธิการรักษาของผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้น

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาระบบการจองห้องพักผู้ป่วยในผ่านระบบโทรศัพท์

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

๑. เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจในการจองห้องพัก
๒. อัตราความพึงพอใจในการรับบริการของผู้ป่วยเรื่องการจองห้องพัก มากกว่าร้อยละ ๘๐

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยและญาติได้รับความสะดวกจากการใช้บริการของศูนย์รับผู้ป่วยใน
๒. หน่วยงานมีมาตรฐานการจองห้องพักที่ใช้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน